



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖๓๒๐

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล)/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทกับกลุ่มผู้ดูแลร้านโอเซียน เมื่อคืนวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ร้านโอเซียน จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๔ ราย บาดเจ็บสาหัส จำนวน ๓ ราย และเสียชีวิต จำนวน ๑ ราย คือ นายอภิชาติ เทพอิน นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นั้น กองกิจการนักศึกษา นำโดย รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์สุดเขต สกุลทอง) ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม) และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ได้เป็นผู้ประสานงานในการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

รองอธิการบดี (อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล) ได้ประสานและติดตามและสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ ดังนี้

ด้านคดีอาญา

กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้ดำเนินการออกหมายและจับกุมผู้ต้องหาไปแล้ว ๗ คน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ ๔ จำนวน ๑ คน ในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต และสอบปากคำพยานฝ่ายโจทก์อีก จำนวน ๑๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่เป็นผู้เสียหาย อันจะเป็นการชดเชยไปยังผู้ต้องหารายอื่นอีกทางหนึ่ง

ด้านคดีแพ่ง

สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้เชิญผู้ปกครองของนายอภิชาติ เทพสม นักศึกษาที่เสียชีวิต พร้อมทนายความ หรือร่วมกันเพื่อพิจารณาค่าเสียหายทางแพ่ง (สินไหมทดแทน) ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยเชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมหารือด้วย

จากการสอบปากคำของนักศึกษาที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งให้การอันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี และพอใจในการดำเนินการเร่งรัดดำเนินคดีของตำรวจ สำหรับการปิดร้านที่เกิดเหตุ นั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอสำนวนการสอบสวนเพื่อใช้พิจารณาในการปิดร้านต่อไป

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงหรือเหตุที่จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ผู้เกี่ยวข้อง คณบดี อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน ต้องรายงานต่ออธิการบดีเพื่อทราบ ในลำดับแรกอย่างเร่งด่วน เนื่องจากจะนำไปสู่การดำเนินการหลายส่วน เช่น การรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย การช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดี การช่วยเหลือเยียวยา เป็นต้น

๒. ควรพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางการสนับสนุนช่วยเหลือหรือเยียวยาที่ถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงจัดระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชัดเจน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (อาจารย์ชัชพรธรรมกุล) และผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ